



ข้อเสนอของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย เดือนสิงหาคม 2565 ส่วนลดค่าสมาชิกสูงสุด 12 สัปดาห์

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย แบบ 12 เดือน ระหว่างเวลา 00.01 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 23.59 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม 2565 รับส่วนลดค่าสมาชิกสูงสุด 12 สัปดาห์ เมื่อคุณเข้าใช้บริการในคลับของเราอย่างน้อย สองครั้งต่อสัปดาห์ตลอดช่วงระยะเวลา 12 สัปดาห์ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มีสิทธิ์รับข้อเสนอ ในแต่ละรอบบิล สมาชิกต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การใช้ข้อเสนอ โดยการเข้าใช้บริการสี่ครั้งต่อรอบบิล (คำนวณจากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์) โดยใช้ข้อมูลการแตะบัตรเข้าใช้บริการ โดยจำกัดการนับจำนวนการเข้าใช้งานที่ 1 ครั้งต่อวัน การตัดรอบบิลโดยตรงครั้งแรกจะได้รับส่วนลด 50% โดยไม่คำนึงถึงการเข้าใช้บริการ จากนั้น เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จะนำข้อเสนอไปใช้กับการตัดบัญชีโดยตรงทั้งหมด 5 รอบบิลของสมาชิกในภายหลัง เพื่อให้สมาชิกได้รับการชำระเงินค่าสมาชิกสูงสุด 6 รอบบิล โดยลด 50% ข้อเสนอแบบเต็มจะเท่ากับหก (6) รอบบิลของค่าธรรมเนียมสมาชิกเมื่อมีการใช้ส่วนลด เฉพาะข้อมูลระบบสมาชิกอย่างเป็นทางการของ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เท่านั้นที่จะถูกนำไปใช้เพื่อคำนวณจำนวนการเข้าใช้งาน ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แตะบัตรสมาชิก เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ของคุณ ในขณะที่เข้าใช้บริการ เพื่อตรวจสอบการใช้งานของคุณในช่วงเวลาการเรียกเก็บเงิน โปรดดูบัญชี MyLocker ของคุณ เพื่อให้มีสิทธิ์รับข้อเสนอ ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครสมาชิกของ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ให้เสร็จสิ้น ซึ่งรวมถึงการใส่รายละเอียดการชำระเงินแบบใดเรคเดบิต แบบสอบถามด้านสุขภาพ และการชำระเงินตามอัตราส่วน ค่าธรรมเนียมการยกเลิกสมาชิกก่อนกำหนดจะถูกนำมาใช้หากสมาชิกยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด 12 เดือน ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำของการเป็นสมาชิกแบบ 12 เดือนจะแตกต่างกันไปตามประเภทของสมาชิก กรุณาตรวจสอบระยะเวลาผูกพันขั้นต่ำขณะสมัครสมาชิก ราคารวมในช่วงระยะเวลาผูกพันขั้นต่ำซึ่งแสดงอยู่ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก จะไม่ได้คำนวณจากช่วงเวลาที่ได้ใช้บริการฟรี ช่วงระยะเวลาผูกพันขั้นต่ำของท่านจะลดลงตามข้อเสนอ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสมาชิกประเภทอายุต่ำกว่า 24 ปี หรือไวทัลลิตี้ หรือข้อเสนออื่น ๆ และไม่รวมการฝึกสอนส่วนบุคคล หรือบริการอื่นๆ หากสมาชิกที่สมัครมีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ในขณะที่สมัคร พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องเข้ามาที่คลับ เพื่อลงนามในสัญญาสมาชิกของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอนี้สำหรับสมาชิกใหม่ หรืออดีตสมาชิกที่สมาชิกภาพหมดอายุเกินกว่า 30 วันขึ้นไป และมีคุณสมบัติอื่นๆตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ไทยแลนด์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิก หรือเพิกถอนข้อเสนอนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า